

# Người Cha nhân từ

Hiệp lễ CNMC 4 C



Tải về PDF

Hương Vĩnh

Nhạc dẫn...

Ngày từng ngày, người Cha già vẫn mỗi mòn từng giây từng phút, chờ đợi con thành tâm thống hối.

Lòng nhớ nhung, dạ xót thương, mong người con đi lạc bước đường về tổ ấm đêm ngày nấu nướng.

Phần người con, có màng gì, phương trời xa ăn chơi phung phí, gia tài kia nay chẳng còn chi.

Phải làm thuê, phải chăn heo, lòng xót xa tưởng nhớ quê nhà nơi chan hòa hạnh phúc cùng Cha.

Tôi sẽ trở về, về cùng Cha xin được thứ tha. Con đã đắc tội, đắc tội với Trời, đắc tội với Cha. Con chẳng đáng gọi, chẳng đáng gọi là con Cha nữa. Xin cứ xem con như là gia nhân trong nhà.

**Nhạc chuyển...** Rồi từ đây bỏ đường xưa, quyết tâm quay về nhà Cha yêu

dấu, nơi chan hòa hạnh phúc bền lâu.

Nguyện đóai thương mà thú tha. Cha ơi Cha con đã quay

về, xin xót thương đời con nhiều lắm mẹ.

Phần người Cha chẳng chấp tội, hằng mong chờ người con yêu

dấu, bao nhiêu ngày qua nào nhớ gì dấu.

Vừa thấy con từ đằng xa, chạy ra ôm lấy xiết bao vui

mừng: Con Ta đã về, Con Ta đã về.

Mau mau khăn áo lấy ra đây, mặc vào cho chàng

Nhẫn vàng, giấy mới, hãy mau mau đem đến cho chàng.

Rồi chiêm, bê béo, hãy ngà ra, chúng ta ăn mừng.

Con Ta đã chết mà nay được, nay được hồi sinh.

Nhạc chuyển... Người Anh Hai tử đồng xa đã trở về sau ngày vất  
và, ngạc nhiên thấy tiệc tùng hát ca.  
Rồi đến khi được cho biết: Tiệc mừng em anh đã trở  
về, anh giận dữ quyết không vào nhà.  
Và người Cha phải phân trần: Con ơi con hãy ở cùng  
Cha, mọi sự của Cha cũng là của con.  
Con ơi con! Phải yêu thương. Em con đã mất nay tìm thấy  
rồi. Em con đã chết nay được hồi sinh.  
Con ơi con ơi! Ta phải ăn mừng. Ta phải ăn mừng. Em con đã  
mất, nay đã, đã được tìm thấy. Con ơi con ơi! Ta phải ăn  
mừng. Ta phải ăn mừng. Em con đã chết, nay đã, đã được hồi  
sinh Em con đã mất, nay đã, đã được tìm thấy. Fine  
Em con đã chết, nay đã được, đã được hồi sinh.

# Sheet Người Cha Nhân Từ, file .PDF

"Ngày từng ngày người Cha già vẫn mỗi mòn từng giây từng phút"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Người Cha Nhân Từ của tác giả Hương Vĩnh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Người Cha Nhân Từ

- Tác giả: Hương Vĩnh

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/16726-nguoi-cha-nhan-tu>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: [info@truongca.com](mailto:info@truongca.com)

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)